

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Thực hiện Công văn số 1547/UBND ngày 23/5/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận dân vận 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình chung

Phổ Châu là xã đồng bằng ven biển, nằm về phía Nam của thị xã Đức Phổ, có diện tích tự nhiên 1.977,99 ha; có tuyến Quốc lộ 1A Bắc - Nam và đường sắt chạy qua. Phía bắc giáp phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; phía nam giáp xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, phía tây giáp xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, phía đông giáp Biển đông. Tổng số hộ 1608 với 6548 nhân khẩu, chia làm 4 thôn. Đại bộ phận nhân dân sinh sống bằng nghề nông nghiệp (chiếm 70%) và số còn lại sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ và các ngành nghề khác.

Trong 6 tháng đầu năm cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý và điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cùng với sự chung tay đóng góp của toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả khả quan; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, hoạt động của Mặt trận và các Hội đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua dân vận khéo thực hiện đạt kết quả tích cực. Dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền ngày càng được phát huy. Chỉ đạo các công chức, các thôn tham mưu UBND xã tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân, những vấn đề bức xúc của công dân, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin đối với Đảng và Nhà nước. UBND xã tổ chức đánh giá công tác Dân vận chính quyền hàng năm theo 9 tiêu chí. Kết quả tự chấm đạt “ Hoàn thành tốt”.

Tuy nhiên, thời gian qua giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao và không ổn định làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; các mô hình dân vận khéo, công tác dân vận của chính quyền có chuyển biến nhưng thực hiện đạt kết quả chưa cao;

II. Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Ủy ban nhân dân xã tổ chức quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác dân vận chính quyền đến với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách Ủy ban nhân dân xã và cán bộ thôn như: Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thị xã Đức Phổ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023.

UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16/3/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 21/3/2023 về kế hoạch đối thoại của Chủ tịch UBND xã với tổ chức, công dân; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 20/3/2023 về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân năm 2023, đồng thời quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hội nghị, hội họp.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung trọng tâm công tác dân vận.

Tháng 02/2023 UBND xã Phổ Châu đã tổ chức triển khai, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; triển khai thực hiện các mô hình "Dân vận khéo"; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023. Đồng thời, theo Kế hoạch vào trung tuần tháng 6 năm 2023 Chủ tịch UBND xã tổ chức đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

2.2. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa; trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa đã tiếp nhận và trả kết quả 898 hồ sơ đúng qui định. Trong đó: lĩnh vực tư pháp - hộ tịch 873 hồ sơ, lĩnh vực văn hóa - xã hội: 18 hồ sơ; lĩnh vực Thi đua - khen thưởng: 06 hồ sơ, Lĩnh vực tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo: 01 hồ sơ. Niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại trụ sở UBND

xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

+ Công khai các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; kế hoạch xét duyệt nghĩa vụ quân sự; kế hoạch rà soát hộ nghèo, kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023..... được thực hiện kịp thời, công khai minh bạch.

+ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát động sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia. Kết quả có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa; kết quả đến cuối năm xét duyệt công nhận đạt chuẩn chiếm 95%, 100% cơ quan, đơn vị, thôn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

2.3. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền:

- Công tác tiếp công dân định kỳ và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng qui định. Từ đầu năm đến nay, UBND xã tiếp nhận 08 đơn yêu cầu của công dân, đã giải quyết 06 trường hợp; đang tổ chức xác minh 01 trường hợp; 01 trường hợp mới tiếp nhận; tỷ lệ giải quyết: 75%.

- Bí thư Đảng ủy tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân thôn Tân Lộc với chủ đề về lĩnh vực đất đai

2.4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức người lao động vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho Nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc. Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND xã về việc kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của xã. Qua kiểm tra thường xuyên, giờ giấc làm việc, quá trình chấp hành nghiêm các quy định của cấp trên, nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; đồng thời, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sai phạm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất. Qua kiểm tra chưa có trường hợp nào vi phạm đưa ra xử lý.

2.5. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh

Thực hiện chương trình phối hợp hàng năm giữa UBND, UBMTTQVN xã, các đoàn thể chính trị xã hội, UBND xã luôn thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia các kế hoạch, các phong trào ở địa phương; vận động nhân dân tham gia các buổi tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân, tham gia các buổi tiếp công dân lưu động của Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND xã đối thoại với công dân, tổ chức về thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp.

Các dự thảo văn bản của UBND đều được gửi đến Mặt trận, các hội đoàn thể để tham gia công tác phản biện. Công tác giám sát của Mặt trận, ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trong xã thường xuyên. Đẩy mạnh và tăng cường công tác góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được tăng cường.

2.6. Kết quả triển khai xây dựng và thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trong công tác dân vận

Xây dựng và tổ chức mô hình dân vận khéo với chủ đề "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ", mô hình "Nâng cao chất lượng Công tác cải cách hành chính; xây dựng văn hóa công sở và đổi mới phong cách làm việc" bước đầu đạt kết quả khả quan, nâng cao sự tin nhiệm của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

7. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thị xã tổ chức công khai, lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang tập trung của thị xã tại xã Phổ Châu và Đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

- Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở: Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân được phát huy; các tổ hòa giải ở cơ sở được kiện toàn kịp thời và tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Sáu tháng đầu năm được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, sự phối hợp giữa khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân với chính quyền, với tinh thần trách nhiệm cao của nên công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của địa phương được triển khai rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chưa được thường xuyên; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đầy đủ; trình độ, năng lực, kỹ năng làm công tác dân vận chính quyền của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn có mặt còn hạn chế; các mô hình công tác dân vận khéo chưa thật sự hiệu.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới và chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đó nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện những mô hình mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” đã được công nhận; xây dựng nhiều mô hình “dân vận khéo” để triển khai thực hiện

V. Kiến nghị, đề xuất

Các cấp, các ngành tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác dân vận ở cấp cơ sở, nhất là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Phổ Châu, kính báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN và các hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thái

